

# Quy định về lưu trữ điện tử đối với các loại hình báo chí

17:55 09/02/2017

Tác giả: Lê Minh Nam

**Nghị định số 08/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động lưu trữ điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình, báo điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương, được ban hành ngày 08/02/2017, có hiệu lực từ ngày 30/3/2017.**

Ảnh minh họa

## *Ảnh minh họa*

Nghị định này quy định về hoạt động lưu trữ điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình, báo điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương.

Nghị định được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương, các cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lưu trữ điện tử.

Theo Nghị định, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện lưu trữ điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử. Với trách nhiệm xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống lưu trữ điện tử để lưu giữ, bảo quản và sử dụng tác phẩm báo chí theo quy định của pháp luật. Đánh giá, nhận xét về nội dung tác phẩm báo chí được lưu trữ theo yêu cầu của công tác quản lý.

Kiểm tra nội dung tác phẩm báo chí lưu trữ, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận tác phẩm báo nói, báo hình, báo điện tử được thực hiện theo quy trình cơ quan thực hiện lưu trữ điện tử có văn bản thông báo cho cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử để kết nối. Cung cấp tín hiệu truyền dẫn (đối với báo nói, báo hình), quyền truy xuất dữ liệu (đối với báo điện tử) theo yêu cầu của cơ quan thực hiện lưu trữ điện tử.

Trong văn bản thông báo phải nêu phương án kết nối, truyền dẫn tín hiệu phát sóng (đối với báo nói, báo hình), phương án kết nối và truy xuất các tác phẩm báo chí đăng tải trên trang báo điện tử (đối với báo điện tử) về hệ thống lưu trữ điện tử của cơ quan thực hiện lưu trữ; thời gian, địa điểm thực hiện việc kết nối.

Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về phương án kết nối, cơ quan báo nói, báo hình và báo điện tử phải có văn bản trả lời, thống nhất việc kết nối với cơ quan thực hiện lưu trữ điện tử.

Sau khi kết nối, cơ quan thực hiện lưu trữ điện tử kiểm tra, đảm bảo tác phẩm đã được lưu tại hệ thống và xác nhận với cơ quan báo chí sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tác phẩm báo chí.

Đối với báo nói, báo hình, thời gian lưu giữ nguyên trạng tối thiểu là 06 tháng kể từ ngày được phát sóng lần đầu. Với báo điện tử, thời gian lưu giữ nguyên trạng tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu.

TH

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/nghi-dinh-luu-chieu-bao-dien-tu>